
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหิน 

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2  คร้ังที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2558 

วันที่ 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558 

ณ ห้องประชุมชั้น 2 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหิน 

เร่ิมประชุม   เวลา 13.00 น. 

เมื่อท่ีประชุมพร้อม นายไตรลาศ  ภู่ขันเงิน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ได้ตรวจสอบรายช่ือสมาชิก
ท่ีมาประชุม ปรากฏว่าครบองค์ประชุม (จ านวน 18 ท่าน) จึงได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการ
ประชุม ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1       -เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธานฯ  เรื่องน้ าประปาขององค์การบริหารส่วนต าบลไม่ไหล ขอให้ท่านสมาชิกสอบถามกับช่างหรือคณะ
ผู้บริหารว่าสาเหตุท่ีน้ าไม่ไหลเพราะอะไร หากมีชาวบ้านถาม อย่าตอบว่าไม่ทราบเพราะการตอบอย่างนี้
ชาวบ้านจะไม่เข้าใจ ควรจะตอบสาเหตุท่ีน้ าไม่ไหล เช่น ท่อแตกหรือก าลังล้างถัง เช่นนี้เป็นต้น 

ระเบียบวาระที่ 2       -เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ผ่านมา 

ประธานฯ  -ตามท่ีได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหิน สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1ประจ าปี 
2558 เมื่อวันท่ี 28 กันยายน 2558 เลขาสภา ฯ แจ้งว่า รายงานการประชุมดังกล่าวยังไม่เรียบร้อยขอให้สภา
ค้างพิจารณาไว้ก่อน ขอให้รับรองในคราวประชุมครั้งต่อไป 

ระเบียบวาระที่ 3       -เร่ือง พิจารณา 

1.1         เรื่อง (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ประธานฯ ช้ีแจง ระเบียบการประชุมพิจารณา(ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 วาระท่ี 2 การแปรญัตติจากการประชุมครั้งท่ีแล้วที่ประชุมได้แต่งต้ัง คณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 5 
ท่าน ดังนี้ 

1.นายทวีป  หีตนาคราม เป็น ประธาน 

2.นายวิโรจน ์ ด าทุ่งหงษ์ เป็น กรรมการ 



3.นายฐาปนพงศ์  แสนแก้ว เป็น กรรมการ 

4.นายยุทธนา  ไชยชนะ เป็น กรรมการ 

5.นางวราศร ี ถนอมใจ เป็น กรรมการ/เลขานุการ 

จากนั้น ประธานสภาได้อ่านผลการพิจารณา ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 ตามท่ี คณะกรรมการแปรญัตติได้ส่งถึงประธาน ซึ่งมีมติให้คงร่างเดิม พร้อมแนบเอกสารการพิจารณา 

  

นายทวีป หีตนาคราม     ประธานกรรมการแปรญัตติ 

                             ตามท่ีสภาได้มีมติก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ ต้ังแต่วันท่ี 29 กันยายน ถึง 
วันท่ี 1 ตุลาคม 2558 ต้ังแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. นั้นบัดนี้ได้พ้นก าหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า
ไม่มีผู้บริหาร หรือสมาชิกท่านใดขอยื่นค าแปรญัตติ คณะกรรมการแปรญัตติเห็นว่า ร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว จึงไม่มีการแปรญัตติ โดยให้คงร่างเดิมไว้ทั้ง
ฉบับ 

                                                                                                   
                /ประธานฯ... 
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ประธานฯ  มีสมาชิกท่านใดสงสัย หรือจะเสนออะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีสมาชิกท่านใดสงสัยอะไรอีก 
กระผมจะขอมติในท่ีประชุม ว่าสภาจะมีมติให้คงร่างเดิม หรือไม่ 

  

ท่ีประชุม  มีมติอนุมัติให้คงร่างเดิมท้ังฉบับ เป็นเอกฉันท์ 

  

ประธานฯ   ช้ีแจงระเบียบข้อบังคับการประชุม พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 (ในวาระท่ี 3 การลงมติ)ซึ่งการพิจารณาในวาระท่ี  3 นี้ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาว่า จะ
ให้ตราเป็นข้อบัญญัติ หรือไม่ 

  

ท่ีประชุม   มีมติอนุมัติให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นเอก
ฉันท์และส่งให้นายอ าเภอลงนามประกาศใช้ต่อไป 

  

นายก อบต.   ช้ีแจง ส าหรับการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 
ถือว่าเสร็จส้ินสมบูรณ์ ต่อไป ก็จะด าเนินการตามข้อบัญญัติท่ีได้ต้ังไว้ เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนต่อไป 
ส าหรับรายการที่ได้ต้ังไว้ในข้อบัญญัติ พ.ศ. 2558ท่ีค้างไว้ ก็จะเร่งด าเนินให้แล้วเสร็จโดยเร็วท่ีสุด ขอขอบคุณ
สมาชิกทุกท่านท่ีอนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2559 

  

 

 

 

 



ระเบียบวาระที่ 4      เร่ืองอื่นๆ 

ประธานฯ                  วาระอืน่ๆ มีใครจะเสนออะไรหรือไม่ ขอเชิญครับ 

นายก อบต.                แจ้ง 1.โครงการก่อสร้างหมู่ท่ี 5 ท่ีไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจากว่าได้ด าเนินการประกาศ
จัดซื้อ จัดจ้างแล้วปรากฏว่า ไม่มีผู้รับจ้าง คือ หาผู้รับจ้างไม่ได้ ท าให้งบประมาณตกไปจึงปรึกษากับผู้น าหมู่ท่ี 
5 ว่าต้องเอาโครงการล าดับท่ี 2ตามความต้องการของประชาชน ในหมู่ท่ี 5 ต่อไป 

2.ส ารวจความต้องการของผู้พิการของส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร เพื่อปรับ
สภาพส่ิงแวดล้อมของคนพิการ โดยส ารวจให้เสร็จภายในวันท่ี 12 ตุลาคม 2558 รายละเอียดติดต่อนักพัฒนา
ชุมชน ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหิน 

นายมารุต เรียบร้อย       เสนอ สืบเนื่องจากในคราวประชุมครั้งท่ีผ่านมา เรื่องการใช้น้ าประปาของประชาชน
ในหมู่ท่ี 8 ได้ใช้น้ าประปาผิดวัตถุ ประสงค์ คือเอาน้ าประปาไปรดทุเรียน จะมีมาตรการแก้ไขปัญหานี้อย่างไร 
และการเก็บค่าน้ าประปา ควรจะจัดเก็บเป็นปัจจุบันไม่ใช่ค้างเป็นดินพอกหางหมู โดยเฉพาะประปาบาดาลท่ี
ติดต้ังใหม่ของหมู่ท่ี 8 อบต.ควรจะวางกฎระเบียบให้ชัดเจนและปฏิบัติอย่างแข็มแข็ง 

  

นายก อบต.   ช้ีแจง เกี่ยวกับการใช้น้ าประปาเพื่อการเกษตร กระผมได้ช้ีแจงแล้วเมื่อครั้งประชุมท่ีผ่านมาว่า
ไม่ให้ใช้เพื่อการเกษตร หากใช้ก็ถือว่ามีความผิด ขอให้ท่านสมาชิกได้ช้ีแจงต่อท่ีประชุมหมู่บ้านด้วยทุกหมู่บ้าน
หากพี่น้องประชาชนใช้ เพื่อการเกษตรเพียง 2 หรอื 3 รายปริมาณน้ าจะไม่เพียงพอเพื่อการอุปโภคบริโภค 
โดยเฉพาะในช่วงหน้าแล้ง ทุกคนจะต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบเดียวกันท้ังต าบล ตัวอย่าง เช่น กรณีของหมู่ท่ี 1 
หากมีการขโมยน้ าแล้วรู้ตัว ผู้นั้นจะต้องมาขอโทษในท่ีประชุม 

  

                                                                                                /
ประจ าเดือน... 
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ประจ าเดือนหมู่บ้านและต้องขอโทษทุกคน หากทุกหมู่บ้านปฏิบัติอย่างนี้ การใช้น้ าประปาของต าบลท่าหิน 
อาจจะไม่มีปัญหาและใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพส่วนกรณีการเก็บค่าน้ าประปาของหมู่ท่ี 8 ท่ีค้างจ่าย จะ
ด าเนินการประชุมผู้บริหารเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป 

นายโสภณ บัวสงค์         เสนอ การจัดเก็บค่าน้ าประปา ควรจะออกระเบียบข้อบัญญัติใหม่เป็นขององค์การ
บริหารส่วนต าบล โดยสภาเห็นชอบ ข้อบัญญัติฉบับเก่าใช้มาเป็นเวลานานแล้ว อาจจะไม่ทันสมัย 

นายก อบต.                ช้ีแจง ข้อบังคับการใช้น้ าประปาขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าหิน พ.ศ. 2543 ต่อ
ท่ีประชุมโดยละเอียด ขอให้สมาชิกทุกท่านได้น าระเบียบนี้ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมหมู่บ้าน ทุกหมู่บ้าน 

นายไพโรจน์ วงศ์จีน       เสนอ ปัญหาการใช้น้ าประปาของต าบลท่าหิน จากประสบการณ์ของหมู่ท่ี 2 บ่อ
บาดาลบ้านลุงรุน ก็เกิดปัญหาเช่นเดียวกับหมู่ท่ี 8 คือ ใช้น้ าประปารดต้นไม้จึงต้องใช้มาตรการ ป๊ัมช ารุดบ่อยๆ 
( 2 - 3 วันครั้ง ) ปัจจุบันไม่มีปัญหาการใช้น้ า 

นายสมยศ  ทิชัย           เสนอ ปัญหาการใช้น้ าประปาของหมู่ท่ี 6 ไม่มีปัญหา
น้ าประปาควรจะใช้เพื่ออุปโภค-บริโภคเท่านั้น ไม่ควรน าไปใช้เพื่อการเกษตร เนื่องจาก ข้อบังคับได้ก าหนดไว้
แล้วชัดเจน ปัญหาอย่างเดียว คือน้ าไม่สะอาดเท่าท่ีควร ขอให้ผู้บริหารด าเนินการแก้ไขด้วย 

นายมารุต เรียบร้อย       เสนอ ขอปรึกษาหารือว่า กรณีชาวบ้านใช้น้ าประปารดทุเรียน 2 ราย จะขยายท่อ
เพื่อรดน้ าทุเรียนให้เขา และติดท่อประปาบาดาลไปใช้ประปาผิวดินแทนจะได้หรือไม่ 

นายก อบต.                ช้ีแจงกรณีหารือ การขยายท่อประปาเพื่อรดน้ าทุเรียนนั้นท าไม่ได้เพราะระเบียบ
ก าหนดไว้ไม่ให้ใช้น้ าประปาเพื่อการเกษตร หากอบต.ขยายให้ 2 ราย ต่อไปทุกคนท้ังต าบลท่าหินก็จะขอขยาย
ด้วย จึงไม่สามารถท าได้ 

นายผดุงศักดิ์ จิตติวงศ์ชวลิต          เสนอ ขอขอบคุณท่านนายก ท่ีได้ให้เจ้าหน้าท่ี ด าเนินการติดต้ังมิเตอร์น้ า
ของคุณ วัชรี สุขแก้ว  และอยากทราบว่าค่ามิเตอร์น้ าประปาท่ีติดต้ังนั้น ใครจะเป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย 

นายก อบต.                ช้ีแจง การติดต้ังมาตรน้ าประปา จะต้องขออนุญาตต่อองค์การบริหารส่วนต าบลก่อน 
ตามแบบฟอร์มท่ีก าหนด เป็นลายลักษ์อักษรแล้วเจ้าหน้าท่ี อบต.จะไปติดให้ ค่าใช้จ่ายผู้ใช้น้ า เป็นผู้จ่าย หาก
ช ารุดหรือเสียหายทาง อบต.ก็จะด าเนินการซ่อมแซมให้ต่อไป 

  



นายโสภณ บัวสงค์         เสนอ    ขอส าเนาระเบียบข้อบังคับการใช้น้ าประปาขององค์การบริหารส่วนต าบล
ท่าหิน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนทราบ 

ประธาน ฯ                 สมาชิกท่านใดจะขอส าเนาระเบียบข้อบังคับการใช้น้ าประปาของต าบลท่าหิน ขอได้ท่ี
ส านักปลัด มีใครจะเสนออะไรอีกหรือไม่ หากไม่มวีันนี้กไ็ด้ประชุมมาเป็นเวลานานสมควรแล้ว ขอขอบคุณ ทุก
ท่านท่ีมาประชุมในวันนี้ ขอปิดประชุม 

                        ปิดประชุม เวลา 16.00 น. 

  

                 ลงช่ือ                                ผู้จดบันทึกการประชุม 

(นายเศกสิทธิ์  ศรีส าราญ) 

เลขานุการสภาอบต.ท่าหิน 

                                                                                                

          ลงช่ือ                                 ผู้รับรองรายงานการประชุม 

                    (นายไตรลาศ  ภู่ขันเงิน) 

                                                   ประธานสภาอบต.ท่าหิน 

  

 

 

 

 

 

 



คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

  

ลงช่ือ                            ประธานคณะกรรมการ        ลงช่ือ                        กรรมการ      

 (นายส าคัญ  ภู่ขวัญเมือง)                                       (นายทวีป   หีตนาคราม)                          

  

ลงช่ือ                             กรรมการ                      ลงช่ือ                        กรรมการ/เลขานุการ 

 (นายฐาปนพงศ์  แสนแก้ว)                                     (นางวราศรี  ถนอมใจ  ) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหิน 

สมัยสามัญ สมัยที่ 1  คร้ังที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2559 

วันที่ 12 เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2559 

ณ ห้องประชุมชั้น 2 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหิน 

เร่ิมประชุม   เวลา 09.30 น. 

เมื่อท่ีประชุมพร้อม นายไตรลาศ  ภู่ขันเงิน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ได้ตรวจสอบรายช่ือสมาชิกท่ีมาประชุม ปรากฏว่าครบองค์ประชุม (จ านวน 18 
ท่าน) จึงได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1       -เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ             แจ้ง 1. ในช่วงนี้เป็นช่วงท่ีเกิดภาวะภัยแล้ง อย่างรุนแรง
การประปาของต าบลปริมาณน้ าท่ีใช้ในการผลิตได้ลดลงอย่างมาก ท าให้การผลิต
ประปาของต าบล ติดขัดในบางครั้งขอให้ประชาชนใช้น้ าในการอุปโภคอย่าง
ประหยัด 

ระเบียบวาระที่ 2       -เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ผ่านมา 

ประธานฯ                  -ตามบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ. 2558 เมื่อวันท่ี 6 เดือน 
ตุลาคม 2558 มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขอะไรหรือไม่ ขอเชิญครับ 

  

ที่ประชุม                  มีมติรับรองเป็นเอกฉันท์ 

  

 

 



 ระเบียบวาระที่ 3      -เร่ือง เสนอพิจารณา 

3.1เรื่องการคัดเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นแทนต าแหน่งท่ีว่าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2557 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ข้อ 15 (2) 

ประธานฯ                 สืบเนื่องจากท่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหินซึ่งได้ด ารงต าแหน่ง เลขาสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหินได้ย้าย เพื่อรับต าแหน่งท่ีอื่น ท าให้ ต าแหน่งเลขาสภาฯจึงว่างลง ขอให้สมาชิก
ได้เสนอบุคคลท่ีจะด ารงต าแหน่งท่ีว่าง ขอเชิญครับ 

  

นายส าคัญ  ภู่ขวัญเมือง   เสนอ นางวราศรี ถนอมใจ ครับ 

                             ผู้รับรอง 

1.นายสมยศ  ทิชัย 

2.นายทวีป หีตนาคราม 

  

ประธานสภาฯ             มีใครจะเสนอท่านอื่นหรือไม่ หากไม่มีใครเสนอก็ถือว่าท่ี
ประชุมเห็นชอบด้วย 

  

ท่ีประชุม                   มีมติเป็นเอกฉันท์ 

  

ประธานสภาฯ             3.2 เรื่อง ก าหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจ าปี 
พ.ศ.2559 และสมัยสามัญสมัยแรกของปีถัดไป 

                                                                                                   
                                                                                                   
                                                   /นายฐาปนพงศ์.. 
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นายฐาปนพงศ์  แสนแก้ว เสนอให้ก าหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ.2559 จ านวน 4 สมัย 
ดังนี ้

สมัยท่ี 1 ระหว่างวันท่ี 8- 22 กุมภาพันธ์ 2559 

                              สมัยท่ี 2 ระหว่างวันท่ี 8- 22 มิถุนายน 2559 

                             สมัยท่ี 3 ระหว่างวันท่ี 8- 22 สิงหาคม 2559 

                              สมัยท่ี 4 ระหว่างวันท่ี 8- 22 ธันวาคม 2559 

                             ผู้รับรอง 

1.นายส าคัญ  ภู่ขวัญเมือง 

2.นายทวีป  หีตนาคราม 

  

ประธานสภา ฯ            มีสมาชิกท่านใดเสนอแตกต่างจากนี้ หรือไม่ก็ขอเชิญครับหากไม่มีใครเสนออีกก็ถือว่า
ท่ีประชุมเห็นชอบกับท่านสมาชิกท่ีเสนอ 

  

ท่ีประชุม                   มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 

  

ประธานสภาฯ             ต่อไปก าหนดสมัยประชุมสมัยแรกของปีถัดไป ขอเชิญท่านสมาชิกเสนอได้ครับ 

  

นายฐาปนพงศ์ แสนแก้ว  เสนอ ก าหนดสมัยประชุมสภาสมัยแรก ของปีถัดไป
ระหว่างวนัท่ี 8-22 กุมภาพันธ์ 2560 ครับ 



                             ผู้รับรอง 

                             1.นายส าคัญ  ภู่ขวัญเมือง 

                             2.นายวศิลป์  นนทสิงห์ 

ประธานสภาฯ             มีสมาชิกท่านใดจะเสนอแตกต่างจากนี้หรือไม่หากไม่มีใคร
เสนอก็ถือว่าท่ีประชุมเห็นชอบด้วย 

ท่ีประชุม                   มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 

ะธานสภาฯ             3.3 การคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น ร่วมเป็นคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น จ านวน 3 คน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 8 ขอเชิญสมาชิกเสนอ
ได้ครับ 

นายส าคัญ ภู่ขวัญเมือง    เสนอ นายทวีป หีตนาคราม ครับ 

                             ผู้รับรอง 1. นายฐาปนพงศ์ แสนนแก้ว 

                                      2.นายปรีชา  วีระวงศ์ 

นายช านาญ แท่นแก้ว     เสนอ นายฐาปนพงศ์ แสนแก้ว 

ผู้รับรอง 1. นายส าคัญ  ภู่ขวัญเมือง 

                                       2.นายส ารวย  เชิงช้ัน 

  

นายฐาปนพงศ์ แสนแก้ว      เสนอ นายวิโรจน์  ด าทุ่งหงส์ 

ผู้รับรอง 1. นายส าคัญ  ภู่ขวัญเมือง 

                                       2.นายช านาญ  แท่นแก้ว 

                                                                                                   
       /ประธาน ฯ… 
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ประธาน ฯ                 มีสมาชิกท่านใดจะเสนอแตกต่างจากนี้หรือไม่หากไม่มีใครเสนอก็ถือว่าท่ีประชุมเห็น
ด้วยสรุปคือ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จ านวน 3 คน คือ 

                             1.นายทวีป หีตนาคราม 

                             2.นายฐาปนพงศ์  แสนแก้ว 

                             3.นายวิโรจน ์ ด าทุ่งหงษ์ 

ประธานสภาฯ             3.4 การคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น จ านวน 3 คน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 28 ขอเชิญสมาชิก เสนอ ได้ครับ 

  

นายฐาปนพงศ์ แสนแก้ว  เสนอ นายวิรัตน์  แสงสุริย์ 

                             ผู้รับรอง 

                             1.นายทวีป  หีตนาคราม 

                             2.นายวศิลป์  นนทสิงห์ 

  

นายช านาญ  แท่นแก้ว    เสนอ นายไตรลาศ  ภู่ขันเงิน 

                             ผู้รับรอง 

                             1.นายส ารวย  เชิงช้ัน 

                             2.นายส าคัญ  ภู่ขวัญเมือง 

                             



นายฐาปนพงศ์ แสนแก้ว  เสนอ นายช านาญ  แท่นแก้ว 

                             ผู้รับรอง 

                             1.นายส ารวย  เชิงช้ัน 

                             2.นายส าคัญ  ภู่ขวัญเมือง 

ปรานสภาฯ                มีสภาชิกท่านใด เสนอ แตกต่างจากนี้หรือไม่หากไม่มีใคร
เสนอก็ถือว่าท่ีประชุมเห็นชอบด้วย สรุป คือ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
จ านวน 3 คน คือ 

1.นายวิรัตน ์ แสงสุริย์ 

2.นายไตรลาศ  ภู่ขันเงิน 

3.นายช านาญ  แท่นแก้ว 

ท่ีประชุม                   มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 

ประธานสภาฯ             3.5 ขออนุมัติจ่ายขาด เงินสะสมประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 แผนงานเคหะ
และชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุนถนน หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง จ านวน 48 รายการ เพื่อด าเนินการ
ซ่อมแซมถนน ถนนในพื้นท่ี หมู่ท่ี 1 - 10 ต.ท่าหิน 

                             1.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายทางหลวงชนบทเช่ือม ถนนสาย รพช.ซีพี หมู่ท่ี 1 
กว้าง 4.00 ม. ยาว 1,500เมตร โดยลงดินลูกรัง จ านวน 120 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกล่ีย แต่งเรียบบดอัดเซาะร่อง
น้ าท้ังสองข้าง ตลอดสาย จ านวน เงิน 49,500 บาท 

  

                                                                                                   
         /2.โครงการซ่อมแซม... 
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2.โครงการซ่อมแซมถนนหนิคลุกสาย พรุจากต่อเขต  หมู่ท่ี 6 กว้าง 4.00 ม. ยาว 600 เมตร โดยลงดินลูกรัง 
จ านวน 40 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกล่ีย แต่งเรียบบดอัดเซาะร่องน้ าท้ังสองข้าง ตลอดสาย จ านวน เงิน 33,800 
บาท 

3.โครงการ ซ่อมแซมถนนลูกรงัสายหนองเรือแตก-พรุจาก  หมู่ท่ี 1 กว้าง 3.00 ม. ยาว  1,300 ม.โดยลงดิน
ลูกรังจ านวน  110 ลบ.ม พร้อมเกรดเกล่ียแต่งเรียบบดอัดเซาะร่องน้ าท้ังสองข้างตลอดสาย จ านวน
เงิน   43,700  บาท 

4. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรงัสายเขาม่วงตะวันออก-ตะวันตก    หมู่ท่ี 2 กว้าง 5.00 ม.ยาว  800ม. โดยลง
ดินลูกรังจ านวน  120 ลบ.ม พร้อมเกรดเกล่ียแต่งเรียบบดอัดเซาะร่องน้ าท้ังสองข้างตลอดสาย จ านวน
เงิน   34,000   บาท 

5. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรงัสายเขาหนาด-สามแยก(บ้านนายเสริฐ) หมู่ท่ี 2,9 กว้าง 5.00 ม.ยาว 1,500 ม. 
โดยลงดินลูกรังจ านวน 150  ลบ.ม พร้อมเกรดเกล่ียแต่งเรียบบดอัดแน่นเซาะร่องน้ าท้ังสองข้างตลอด
สาย จ านวนเงิน53,600   บาท 

6. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรงัสายช่องแหลมญวน-ถนน คสล. ม.4 หมู่ท่ี 2 กว้าง 4.00 ม. ยาว  1,500 ม. โดย
ลงดินลูกรังจ านวน  130 ลบ.ม พร้อมเกรดเกล่ียแต่งเรียบบดอัดเซาะร่องน้ าท้ังสองข้างตลอดสายจ านวน
เงิน  50,900บาท 

7. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรงัสายวังนนท์-วังสับปะรด   หมู่ท่ี 2 กว้าง 5.00 ม. ยาว 1,500 ม. โดยลงดิน
ลูกรัง จ านวน  140 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกล่ียแต่งเรียบบดอัดเซาะร่องน้ าท้ังสองข้างตลอดสาย จ านวน
เงิน 52,300บาท 

8. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรงัสายเลียบวัดปทุมภาวนา-เช่ือมถนน คสล. หมู่ท่ี 2 กว้าง 4.00 ม. ยาว 900ม. 
โดยลงดินลูกรังจ านวน  70 ลบ.ม.พร้อมเกรดเกล่ียแต่งเรียบบดอัดเซาะร่องน้ าท้ังสองข้างตลอดสาย จ านวน
เงิน 29,400บาท 

9. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรงัสายส่ีแยกเขาหมอ-วังสับปะรด หมู่ท่ี 2 กว้าง 4.00 ม. ยาว 450   ม. โดยลงดิน
ลูกรังจ านวน  80ลบ.ม. พร้อมเกรดเกล่ียแต่งเรียบบดอัดเซาะร่องน้ าท้ังสองข้างตลอดสาย จ านวน
เงิน    20,800   บาท 



10. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรงัสายเขาหนาด(บ้านจ๋าแม็ก)-สามแยกเขาหนาด หมู่ท่ี 2 กว้าง 4.00 ม. ยาว 
700   ม. โดยลงดินลูกรังจ านวน  90 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกล่ียแต่งเรียบบดอัดเซาะร่องน้ าท้ังสองข้างตลอด
สาย จ านวนเงิน 27,700  บาท 

11. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรงัสายกลางนา (วังสับปะรด- หน้าโกดังมะพร้าว) กว้าง 4.00 ม. ยาว 1,000 ม. 
โดยลงดินลูกรังจ านวน  160ลบ.ม. พร้อมเกรดเกล่ียแต่งเรียบบดอัดเซาะร่องน้ าท้ังสองข้างตลอดสาย จ านวน
เงิน  43,800 บาท 

  

                                                          /12. โครงการซ่อมแซม… 
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12. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรงัสายกลางนา-พรหมสวัสด์ิ กว้าง 4.00 ม. ยาว 1,400 ม. โดยลงดินลูกรัง
จ านวน  70 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกล่ียแต่งเรียบบดอัดเซาะร่องน้ าท้ังสองข้างตลอดสาย จ านวน
เงิน  40,600  บาท 

13. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรงัสายเขาดิน-เช่ือมถนน คสล.เขาหมอ หมู่ท่ี2  หมู่ท่ี 4 ,9 ,2 กว้าง 4.00 ม. ยาว 
1,700  ม. โดยลงดินลูกรังจ านวน 150 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกล่ียแต่งเรียบบดอัดเซาะร่องน้ าท้ังสองข้างตลอด
สาย จ านวนเงิน 58,100 บาท 

14. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรงัสายทุ่งหนองไหล 2 - เช่ือมถนนสาย หมู่ท่ี5  หมู่ท่ี 4กว้าง 4.00 ม. ยาว 
1,000ม. โดยลงดินลูกรังจ านวน 90 ลบ.ม. พรอ้มเกรดเกล่ียแต่งเรียบบดอัดเซาะร่องน้ าท้ังสองข้างตลอด
สาย จ านวนเงิน 34,400 บาท 

15. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรงัสายหนองกลม-เช่ือมถนนสาย ม.5 หมู่ท่ี 4กว้าง 4.00 ม. ยาว 1,100 ม. โดย
ลงดินลูกรังจ านวน 170  ลบ.ม. พร้อมเกรดเกล่ียแต่งเรียบบดอัดเซาะร่องน้ าท้ังสองข้างตลอดสาย จ านวน
เงิน 47,400 บาท   

16.โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายดอนตอ+(แยกปากนบ) - ถนนคสล.ทุ่งหนองไหล 3 หมู่ท่ี 5  กว้าง 4.00 
ม. ยาว 1,800 ม.โดยลงหินคลุก จ านวน  60 ลบ.ม. เกรดเกล่ียแต่งเรียบบดอัดเซาะร่องน้ าท้ังสองข้างตลอด
สาย จ านวนเงิน 70,700   บาท 

17. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายสายปากนบ-ถนนคสล.ทุ่งหนองไหล3  กว้าง  4.00 ม. ยาว 1,400 ม. 
โดยลงหินคลุกจ านวน  50 ลบ.ม.   พร้อมเกรดเกล่ียแต่งเรียบบดอัดเซาะร่องน้ าท้ังสองข้างตลอดสาย จ านวน
เงิน 56,600 บาท 

18. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรงัสายห้วยปลิง3-เช่ือมสามแยกเขาน้อย  หมู่ท่ี 6กว้าง 5.00 ม. ยาว 1,200 ม. 
โดยลงดินลูกรังจ านวน  900 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกล่ียแต่งเรียบบดอัดเซาะร่องน้ าท้ังสองข้างตลอดสายและขุด
วางท่อระบายน้ าขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. จ านวน 7.00 ท่อน 1  จุด จ านวนเงิน 168,800 บาท 

19. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรงัสายห้วยปลิง2-ต่อเขตสายพรุจาก ม.1 ม.6 กว้าง 4.00 ม. ยาว 2,600  ม. โดย
ลงดินลูกรังจ านวน  140 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกล่ียแต่งเรียบบดอัดแน่นเซาะร่องน้ าท้ังสองข้างตลอด
สาย จ านวนเงิน 76,700 บาท 



20. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรงัสายโรงใยมะพร้าว-ห้วยปลิง  หมู่ท่ี 6 กว้าง 4.00 ม. ยาว 700 ม.โดยลงดิน
ลูกรังจ านวน  70 ลบ.ม.พร้อมเกรดเกล่ียแต่งเรียบบดอัดเซาะร่องน้ าท้ังสองข้างตลอดสายและขุดวางท่อระบาย
น้ า ขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม จ านวน 2 จุด (จ านวน 7 ท่อน 1 จุดและ 8 ท่อน 1 จุด) จ านวนเงิน ๕๖,๐๐๐
บาท 

                         -6- 

21. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรงัสายดอนกลาง – สระน้ า  หมู่ท่ี 6 กว้าง 4.00 ม. ยาว 700  ม.(รอบสระน้ า) 
โดยลงดินลูกรังจ านวน 50 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกล่ียแต่งเรียบบดอัดเซาะร่องน้ าท้ังสองข้างตลอดสาย 

จ านวนเงิน 22,300 บาท 

22. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรงัสายหน้าช่อง-ถนนสายสามัคคี  หมู่ท่ี 7กว้าง 4.00 ม. ยาว  900 ม. โดยลงดิน
ลูกรังจ านวน 70 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกล่ียแต่งเรียบบดอัดเซาะร่องน้ าท้ังสองข้างตลอดสาย จ านวนเงิน 29,400 
บาท 

23. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรงัสายสามัคคี - ส่ีแยกช่องไทร  หมู่ท่ี 7,8กว้าง 4.00 ม. ยาว 700  ม. โดยลงดิน
ลูกรังจ านวน 120  ลบ.ม. พร้อมเกรดเกล่ียแต่งเรียบบดอัดเซาะร่องน้ าท้ังสองข้างตลอดสาย 

จ านวนเงิน31,700บาท 

24. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรงัสายหมอพร-ต่อถนน คสล. ม.6  หมู่ท่ี 7,6กว้าง 4.00 ม. ยาว  700 ม. โดยลง
ดินลูกรังจ านวน 70 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกล่ียแต่งเรียบบดอัดเซาะร่องน้ าท้ังสองข้างตลอดสาย 

จ านวนเงิน 25,000  บาท 

25.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายพฤหัส  หมู่ท่ี 7กว้าง 4.00 ม. ยาว 600 ม.โดยลงดินลูกรังจ านวน 70 ลบ.
ม. พร้อมเกรดเกล่ียแต่งเรียบบดอัดเซาะร่องน้ าท้ังสองข้างตลอดสาย จ านวนเงิน 22,800 บาท 

26. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรงัสายควนดินด า-สามแยก (บ้านนายเสริฐ)   หมู่ท่ี 7,9 กว้าง 4.00 ม. ยาว 
1,000 ม. โดยลงดินลูกรังจ านวน 120 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกล่ียแต่งเรียบบดอัดแน่นเซาะร่องน้ าท้ังสองข้าง
ตลอดสายจ านวนเงิน38,400 บาท 

  



27. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรงัสาย ม.7- ม.9  หมู่ท่ี 7,9 กว้าง 4.00 ม. ยาว 500 ม. โดยลงดินลูกรังจ านวน 
60 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกล่ียแต่งเรียบบดอัดแน่นเซาะร่องน้ าท้ังสองข้างตลอดสาย จ านวนเงิน 19,200 บาท 

28. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรงัสายอ่างเก็บน้ าประปา – ถนนลาดยาง อบต.ด่านสวี หมู่ท่ี 7กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 120ม. โดยลงดินลูกรังจ านวน 50 ลบ.ม พร้อมเกรดเกล่ียแต่งเรียบบดอัดแน่นร่องน้ าท้ังสองข้างตลอดสาย
จ านวนเงิน9,400    บาท 

29. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรงัสายกลางนา-ทุ่งเหรี่ยง หมู่ท่ี 7 กว้าง 3.00 ม. ยาว 1,100 ม.   โดยลงดิน
ลูกรังจ านวน 70 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกล่ียแต่งเรียบบดอัดเซาะร่องน้ าท้ังสองข้างตลอดสาย จ านวนเงิน 33,900 
บาท 

30. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรงัสายสายเขาใหญ่ – ต่อเขต อบต.ด่านสวี  หมู่ท่ี8 กว้าง 4.00 ม. ยาว 1,000 
ม.  โดยลงดินลูกรังจ านวน 150 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกล่ียแต่งเรียบบดอัดเซาะร่องน้ าท้ังสองข้างตลอดสายและ
ขุดวางท่อระบายน้ าขนาดท่อ 0.80 x 1.00 ม จ านวน 1 จุด จ านวนเงิน 64,300 บาท 

  

31. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรงัสายส่ีแยกช่องไทร – ต่อเขต เทศบาลปากตะโก  หมู่ท่ี 8กว้าง 5.00 ม. ยาว 
2,600ม. โดยลงดินลูกรังจ านวน  160 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกล่ียแต่งเรียบบดอัดแน่นเซาะร่องน้ าท้ังสองข้าง
ตลอดสาย จ านวนเงิน 79,400บาท 

  

32. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรงัสายช่องไทร2 – ถนนลาดยางสาย รพช.หาดทรายรี   หมู่ท่ี 8กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 2,100 ม. โดยลงดินลูกรังจ านวน  140ลบ.ม. พร้อมเกรดเกล่ียแต่งเรียบบดอัดแน่นเซาะร่องน้ าท้ังสองข้าง
ตลอดสายจ านวนเงิน      83,700 บาท 

  

33. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรงัสายหลังวัดหาดทรายรี – เช่ือมสายเขาเรี่ย หมู่ท่ี 8กว้าง 3.00 ม. ยาว  500ม. 
โดยลงดินลูกรังจ านวน  60 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกล่ียแต่งเรียบบดอัดแน่นเซาะร่องน้ าท้ังสองข้างตลอดสาย
จ านวนเงิน 19,100      บาท 

  



34. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรงัสายเขาใหญ่ 2 หมู่ท่ี 8กว้าง 4.00 ม. ยาว 1,400 ม. โดยลงดินลูกรัง
จ านวน  80 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกล่ียแต่งเรียบบดอัดแน่นเซาะร่องน้ าท้ังสองข้างตลอดสาย จ านวน
เงิน 40,500 บาท 

  

35. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรงัสายห้วยปง-ถนนสายเขาใหญ่   หมู่ท่ี 8กว้าง 4.00 ม. ยาว 900  ม. โดยลงดิน
ลูกรังจ านวน 100 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกล่ียแต่งเรียบบดอัดเซาะร่องน้ าท้ังสองข้างตลอดสาย จ านวน
เงิน 33,400 บาท 

  

36. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรงัสายเขาเรี่ย หมู่ท่ี 8 กว้าง 3.00 ม. ยาว 1,200 ม. โดยลงดินลูกรังจ านวน 130 
ลบ.ม. พร้อมเกรดเกล่ียแต่งเรียบบดอัดเซาะร่องน้ าท้ังสองข้างตลอดสาย และขุดวางท่อระบายน้ า ขนาด 1.00 
x 1.00 ม. จ านวน 1 จุด (จ านวน 9 ท่อน)และขุดวางท่อระบายน้ า ขนาด 1.00 x 1.00 ม. เพิ่มต่อจากของเดิม 
จ านวน 4 ท่อน จ านวนเงิน 86,000 บาท 

  

37.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายทุ่งตาชี-สายเขาน้อย หมู่ท่ี 8 กว้าง 4.00 ม. ยาว  300 ม. โดยลงดินลูกรัง
จ านวน  50 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกล่ียแต่งเรียบบดอัดเซาะร่องน้ าท้ังสองข้างตลอดสายจ านวน
เงิน       13,400   บาท 

  

38.โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายรุ่งเจริญ (ต่อจากถนน คสล.เดิม) ม.8  กว้าง 5.00 ม. ยาว 500 ม.โดยลง
หินคลุกจ านวน  50ลบ.ม. พร้อมเกรดเกล่ียแต่งเรียบบดอัดเซาะร่องน้ าท้ังสองข้างตลอดสาย  จ านวนเงิน
36,600      บาท 

  

                                                          /39. โครงการซ่อมแซม... 
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39. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรงัสายโยธา-เขาเขียว-สามแยก(บ้านนายเสริฐ) หมู่ท่ี 9กว้าง 4.00 ม. ยาว 400 
ม. โดยลงดินลูกรังจ านวน  50 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกล่ียแต่งเรียบบดอัดเซาะร่องน้ าท้ังสองข้างตลอด
สาย จ านวนเงิน         15,600บาท 

  

40. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรงัสายห้วยใหญ่    หมู่ท่ี 9กว้าง4.00 ม. ยาว  1,000 ม. โดยลงดินลูกรัง
จ านวน  90 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกล่ียแต่งเรียบบดอัดเซาะร่องน้ าท้ังสองข้างตลอดสาย จ านวน
เงิน         34,300     บาท 

  

41. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรงัสายลาดยาง รพช.-เช่ือมสายควนดินด า    หมู่ท่ี 9กว้าง 4.00 ม. ยาว 700ม. 
โดยลงดินลูกรังจ านวน 90 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกล่ียแต่งเรียบบดอัดเซาะร่องน้ าท้ังสองข้างตลอดสาย จ านวน
เงิน          27,700บาท 

  

42.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายแยกห้วยลึก-เช่ือมวังสับปะรด  หมู่ท่ี 9,2  กว้าง 4.00 ม. ยาว 500 ม. โดย
ลงดินลูกรังจ านวน  60  ลบ.ม. พร้อมเกรดเกล่ียแต่งเรียบบดอัดเซาะร่องน้ าท้ังสองข้างตลอดสาย จ านวน
เงิน   19,200 บาท 

  

43. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรงัสายฝายเขาเขียว    หมู่ท่ี 9 กว้าง4.00 ม. ยาว 400 ม. โดยลงดินลูกรัง
จ านวน  70  ลบ.ม. พร้อมเกรดเกล่ียแต่งเรียบบดอัดเซาะร่องน้ าท้ังสองข้างตลอดสาย จ านวนเงิน 18,300 
บาท 

  

44. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรงัสายสมปราถนา    หมู่ท่ี 10 กว้าง4.00 ม. ยาว 450ม. โดยลงดินลูกรังจ านวน 
50 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกล่ียแต่งเรียบบดอัดเซาะร่องน้ าท้ังสองข้างตลอดสายจ านวนเงิน  16,700 บาท 



  

45. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรงัสายทุ่งพุทธ2-ถนน คสล.สายห้วยชัน    หมู่ท่ี 10,4กว้าง 4.00 ม. ยาว 
1,500    ม. โดยลงดินลูกรังจ านวน 140 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกล่ียแต่งเรียบบดอัดเซาะร่องน้ าท้ังสองข้างตลอด
สายจ านวนเงิน 52,300บาท                                

  

46. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรงัสายแยกทุ่งพุทธ 1 - เช่ือมถนน คสล.สายข้ึนวัดเขาท่ากระดาน หมู่ท่ี 10,3
กว้าง 4.00 ม. ยาว 500 ม. โดยลงดินลูกรังจ านวน  80 ลบ.ม พร้อมเกรดเกล่ียแต่งเรียบบดอัดเซาะร่องน้ าท้ัง
สองข้างตลอดสายจ านวนเงิน 21,900บาท 

  

47 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรงัสายทุ่งพุทธ 3    หมู่ท่ี 10กว้าง 4.00 ม. ยาว 200   ม. โดยลงดินลูกรัง
จ านวน  50 ลบ.ม พร้อมเกรดเกล่ียแต่งเรียบบดอัดแน่นเซาะร่องน้ าท้ังสองข้างตลอดสาย 

จ านวนเงิน  11,300    บาท 

  

48. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรงัสายหนองเห็ด-ตาลคู่    หมู่ท่ี 10กว้าง4.00 ม. ยาว 1,100   ม. โดยลงดิน
ลูกรังจ านวน  140 ลบ.ม พร้อมเกรดเกล่ียแต่งเรียบบดอัดเซาะร่องน้ าท้ังสองข้างตลอดสาย 

จ านวนเงิน 43,300 บาท 

                             รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  1,997,900 บาท 

  

                                                                                                /นายมารุต… 
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นายมารุต เรียบร้อย       โครงการท่ี 32 ขอเพิ่มโครงการวางท่อระบายน้ า 1 จุด เพื่อกันน้ าเซาะถนนขาดได้ 

  

ประธานฯ                  โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 
2559 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนนงบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง จ านวน 48 โครงการงบประมาณ 1,997,900 บาท หรือไม่ 

  

ท่ีประชุม                   มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 

  

ระเบียบวาระท่ี 4         เรื่องอื่นๆ 

  

ประธานสภา               มีใครจะเสนอหรือสอบถามอะไร เชิญครับ 

  

นายก อบต.                แจ้งให้ทราบ 

1.อ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารบริหารส่วนท้องถิ่น เรื่องการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า 
ปี พ.ศ.2535 ได้มีค าส่ังให้ระงับในการฉีดวัคซีนในปีท่ีผ่านมา ซึ่งตอนนี้ทางองค์การ
บริหารส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินการได้แล้วแต่เนื่องจาก ตอนนี้ได้เข้าฤดูฝน ทาง
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหิน ขอใช้งบประมาณในปี 2560 

  

2.การใช้น้ าประปา ซึ่งตอนนี้แหล่งผลิตน้ าประปาขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าหิน ได้แห้งขอดลงเยอะใน
หน้าแล้งนี้ แต่ก็ยังประสบปัญหาไม่มากนักเหมือนกับท่ีอื่น ทางองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหิน เกรงว่าจะเกิด



ปัญหา ขอให้ทุกคนช่วยกันประหยัดน้ ากันมากขึ้นส าหรับภาคการเกษตรถ้าไม่จ าเป็นให้พยายามหาแหล่งน้ า
เป็นของตนเอง ซึ่งถ้าน าน้ าประปามาใช้ในการเกษตรจะท าให้เกิดปัญหา น้ าไม่เพียงพอเพื่อใช้ในการอุปโภค
บริโภค                   

  

3.เมื่อวันท่ี 16 พฤษภาคม 2559 เกิดไฟลุกไหม้บรเิวณหลังศาลกรมหลวงขอขอบคุณชาวบ้านและกลุ่มวัยรุ่นท่ี
ได้ช่วยกันท าคันกั้นไฟ เพื่อป้องกนัการลุกลาม 

ประธานฯ                  ขอย้ า เรื่องการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า ในปี พ.ศ. 2560แจ้งประชามสัมพันธ์ให้
ประชาชนในท้องท่ีทราบ 

  

นายโสภณ  บัวสงค์        เสนอ เรื่อง การฉีดสถานท่ีกรมหลวง ฯ น่าจะมีป้ายบอกสถานท่ีให้ชัดเจน และเรื่อง
การจ่ายค่าน้ าประปา ขอให้เจ้าหน้าท่ีและสมาชิกทุกท่าน ช่วยกันกันดูแลในการจ่ายค่าน้ าและการใช้น้ าโดยไม่
ผ่านมิเตอร์ด้วยครับ 

  

นายมารุต เรียบร้อย       แจ้ง ขอขอบคุณทางองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหินท่ีช่วยกับประสานเกี่ยวกับภัย
ธรรมชาติ ไฟไหม้ บริเวณหลังศาลกรมหลวงด้วยครับ และเกี่ยวกับการซ่อมแซมถนน ขอให้ทางผู้รับเหมาช่วย
แจ้งให้ทางสมาชิกได้ทราบด้วยว่าจะเข้ามาด าเนินการเมื่อไหร่ จะได้แจ้งให้ชาวบ้านแถวนั้นทราบ ครับ ผู้ดูแล
ศาลกรมหลวงช่วยปิด 

ประกาศให้กับประชาชนท่ีมาสักการะทราบว่าเวลาท าการเปิดกี่โมง ปิดกี่โมงและเน้นเรื่องความสะอาดของ
สถานท่ีด้วยครับ 

  

นายวศิลป์ นนทสิงห์       สอบถาม เรื่องถนนขอบทางช ารุดสายดอนตอ-ทุ่งหนองไหล จัดการซ่อมแซมด้วย 
เกรงว่าประชาชนจะได้รับอันตราย 

                                                                                                 /
นายก อบต…. 
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นายก อบต.                ช้ีแจงเกี่ยวกับปัญหาท่ีท่านสมาชิกได้เสนอ 

  

                             -เรื่องของป้ายบอกทางขอให้ส่วนโยธาท าหนังสือไปยังทางหลวงชนบท ส่วนเรื่องค่าน้ า 
กระผมจะดูแลจัดการให้ครับ 

-เรื่องโครงการซ่อมแซมถนนทุกเส้น จะแจ้งให้สมาชิกทราบ ล่วงหน้า เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายเกี่ยวกับท่อ
ประปาและส่ิงก่อสร้างอื่นในบริเวณท่ีจะท าการซ่อมแซม ครับ 

-เรื่องถนน ซอยดอนตอ ได้ประสานไปแล้วแต่ต้องรอคุยกับเจ้าของ ซึ่งตอนนี้อยู่ชุมพร จะได้ประสานให้อีกครั้ง
ครับ 

  

ประธานฯ                  ขอขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่ีได้ตอบค าถามให้กับสมาชิกไม่ทราบ
ว่าใครมีอะไรจะเสนออีกไม่ครับ 

  

รองนายก นายธรรมนูญ หนูบรรจง   แจ้ง เรื่องการแข่งขันฟุตบอล อบจ.คัพ ให้ทางผู้ร่วมแข่งขันส่งเอกสาร
ให้กับทางอบต.ในวันท่ี 23 พฤษภาคม 2559ขอให้นักกีฬาทุกท่าน ร่วมฝึกซ้อมอย่างจริงจัง ขอบคุณครับ 

  

ประธานฯ                  ขอขอบคุณท่านนายก อบต.ท่ีดูแลทีมฟุตบอลของ อบต.ท่าหินเป็นอย่างดี ครับ มี
สมาชิกท่านใดจะเสนออะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่ หากว่าไม่มีกระผมขอขอบคุณทุกท่านท่ีสละเวลามาร่วมประชุม
ในวันนี ้

                             ขอปิดประชุมครับ 

  



  

                        ปิดประชุม เวลา 12.30 น. 

  

ลงช่ือ                                ผู้จดบันทึกการประชุม 

(นางวราศรี  ถนอมใจ) 

เลขานุการสภาอบต.ท่าหิน 

                                                                                      

          ลงช่ือ                                 ผู้รับรองรายงานการประชุม 

  

                                                          (นายไตรลาศ  ภู่ขันเงิน) 

                                                   ประธานสภาอบต.ท่าหิน 

  

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

ลงช่ือ                            ประธานคณะกรรมการ        ลงช่ือ                        กรรมการ      

      (นายส าคัญ  ภู่ขวัญเมือง)                                       (นายทวีป   หีตนาคราม)                          

  

  

ลงช่ือ                             กรรมการ                              ลงช่ือ                        กรรมการ/
เลขานุการ 

     (นายฐาปนพงศ์  แสนแก้ว)                                     (นางวราศรี  ถนอมใจ  ) 



รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหิน 

สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ประจ าปี พ.ศ.2559 

วันที่ 22 เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2559 

ณ ห้องประชุมชั้น 2 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหิน 

  

เร่ิมประชุม   เวลา 09.30 น. 

  

เมื่อท่ีประชุมพร้อม นายไตรลาศ  ภู่ขันเงิน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหิน ได้ตรวจสอบรายช่ือ
สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหินท่ีมาประชุม ปรากฏว่าครบองค์ประชุม (จ านวน 17 ท่าน) จึงได้
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 

  

ระเบียบวาระที่ 1       -เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

  

ประธานสภาฯ             แจ้ง 1. เกี่ยวกับพืชผลการเกษตรซึ่งขณะนี้ปาล์มน้ ามันก าลังเป็นท่ีต้องการท าให้ราคา
ปาล์มน้ ามันราคาสูงขึ้น ท าให้มีการขโมยตัดปาล์มน้ ามันเกิดขึ้น ขอให้สมาชิกช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ได้ระมัดระวงัด้วย 

  

ระเบียบวาระที่ 2       -เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ผ่านมา 

  

ประธานสภา ฯ            -ตามบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 
ครั้งท่ี1 ประจ าปี พ.ศ. 2559 เมื่อวันท่ี 12 เดือน กุมภาพันธ์ 2559 มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขอะไรหรือไม่ ขอ
เชิญครับ 



 ที่ประชุม                  มีมติรับรองเป็นเอกฉันท์ 

  

 ระเบียบวาระที่ 3      -เร่ือง เสนอพิจารณา 

  

3.1 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการ
ประปา งบด าเนินงาน หมวดค่าวัสดุ รายการวัสดุอื่น ค่าวัสดุประปา ต้ังงบประมาณไว้ 250,000 บาท 

  

ประธานสภา ฯ           เนื่องจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 แผนงานการพาณิชย์ 
งานกิจการประปา งบด าเนินงานหมวดค่าวัสดุ ไม่มีค่าครุภัณฑ์ในรายการวัสดุประปาซึ่งไม่ได้ ต้ังไว้ ต้องอาศัย
สภาเห็นชอบในการโอนเงินเพิ่ม 

ตามรายละเอียด 

1)เรื่องเดิม 

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าหินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบด าเนินงาน หมวดค่าวัสดุ รายการวัสดุอื่น ค่าวัสดุประปา ต้ัง
งบประมาณไว้ 250,000 บาท และมีความจ าป็นต้องขอ โอนเพิ่ม/โอนลด รายการตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายท่ีต้ังไว้ 

2)ข้อเท็จจริง 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหิน มีความจ าเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 ของกองช่าง โอนเพิ่ม เนื่องจากงบประมาณท่ีต้ังไว้ไม่เพียงพอดังรายการต่อไปนี้ 

  

                                                                             /ขออนุมัติ... 
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ขออนุมัติ โอนเพิ่ม มาต้ังจ่ายรายการใหม่ แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร งบด าเนินงาน หมวด
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร รายการปั๊มน้ า 5.5 HP  ต้ังไว้จ านวน 15,750 บาท เพื่อเป็นค่าจัดซื้อปั๊ม
น้ า 5.5 HP จ านวน 1 ตัว โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์(ราคาตามท้องตลาด) งบประมาณ
คงเหลือ ก่อนโอน 0 –บาท ขอโอนเพิ่ม จ านวน 15,750 บาท รวมงบประมาณหลังโอนเบิกจ่ายได้ 15,750 
บาท 

โอนลด แผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา งบด าเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุอื่น รายการค่าวัสดุ
ประปา งบประมาณอนุมัติ 250,000 บาท งบประมาณก่อนโอน 151,703 บาท   ขอโอนลด  เข้าแผนงาน
เกษตร งานส่งเสริมการเกษตร งบด าเนินงาน หมวดค่าครุภัณฑ์การเกษตร 15,750. บาท งบประมาณคงเหลือ 
หลังโอน 135,953 บาท 

3)ข้อกฎหมาย 

อาศัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2541(
และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2543 )  หมวด 4 ข้อ 27 

4)ข้อพิจารณาและข้อเสนอ 

มี สมาชิกท่านใดเสนอหรือสอบถาม หรือไม่ 

  

ท่ีประชุม                   มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 

  

ประธานสภาฯ             3.2 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2559 แผนงานบริหาร
ท่ัวไป งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้จ่าย ต้ังงบประมาณไว้ 10,000 บาท 

                             

1)เรื่องเดิม 



ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าหิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
แผนกงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ รายการค่าของขวัญของรางวัล หรือเงินรางวัลในการจัดกิจกรรม
ต่างๆ ต้ังงบประมาณไว้ 10,000 บาท และมีความจ าเป็นต้องขอ โอนเพิ่ม/โอนลดรายการตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายท่ีต้ังไว้ 

  

2)ข้อเท็จจริง 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหิน มีความจ าเป็นต้องโอนงบประมาณ รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559ของส านักงานปลัด โอนเพิ่ม เนื่องจากงบประมาณท่ีต้ังไว้ไม่เพียงพอ ดังนี้ 

         

ขออนุมัติโอนเพิ่มมาจ่ายรายการใหม่ แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุนหมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์งานบ้าน งานครัว รายการตู้ท าน้ าเย็น พลาสติก ค่าจัดซื้อตู้ท าน้ าเย็นต้ังไว้ 3,950 บาท เพื่อ
เป็นค่าจัดซื้อตู้ท าน้ าเย็น พลาสติก จ านวน 1 ตู้ งบประมาณก่อนโอน 0.- บาท โอนเพิ่ม ครั้งนี้ จ านวน 3,950 
บาท รวมงบประมาณคงเหลือ หลังโอน 3,950 บาท 

  

  

                                                     /3)ข้อกฎหมาย… 
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1)      ข้อกฎหมาย 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ .2541 
(แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2543 หมวด 4 ข้อ 27 

2)      ข้อพิจารณาและข้อเสนอ 

  

ท่ีประชุม                   มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 

  

ระเบียบวาระท่ี 4         เรื่องอื่นๆ 

  

ประธานสภาฯ             เพื่อนสมาชิกมีเรื่องอื่นท่ีจะเสนอหรือไม่ขอเชิญครับ 

นายก อบต.                แจ้งให้ทราบ ได้รับหนังสือจากหน่วยงานจากทรัพยากรน้ าจะท าการประชุมความคิด
คิดเห็นของพี่น้องประชาชนในหมู่ท่ี 4 และหมู่ท่ี 9 ในโครงการอนุรักษ์ห้วยเขาดิน ในวันท่ี 5 กรกฏาคม 2559 
เวลา 09.00 ณ. ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ท่ี 4 ขอเชิญชวนพี่น้องชาวบ้านในบริเวณดังกล่าวมาประชุม ตามวัน
เวลาข้างต้นด้วย ขอบคุณครับ 

  

รองธรรมนูญ หนูบบรรจง             ขอขอบคุณทุกท่านท่ีได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา อบจ.คัพ จะแข่งขันอีก
ครั้งในวันท่ี 4 กรกฎาคม 2559 ขอให้นักกีฬา ฝึกซ้อมพร้อมกันในวันท่ี 24 มิถุนายน 2559 เวลา 17.00 น.ท่ี
สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหนองปลาขอบคุณครับ 

  



นายก อบต.                ขอเพิ่มเติมในส่วนของทรัพยากรน้ า ของบริเวณห้วยลึกบ้านนายปอง ขอใบอุทิศท่ีดิน 
เพื่อการขุดลอกในบริเวณดังกล่าวด้วย 

  

ประธานสภา ฯ            ในกรณีท่ีมีงบประมาณขุดลอกขอให้มีหนังสืออุทิศท่ีดินเพื่อจะได้ด าเนินการขอความ
ร่วมมือด้วยครับ 

  

นายมารุต เรียบร้อย       เรื่องไฟฟ้า ซอยช่องไทร 2 ช่วยด าเนินการขยายเขตและสายไฟฟ้า ช่วยประสาน
ไฟฟ้าด้วยครับ เรื่องกีฬาฟุตบอลตอนนี้สภาพร่างกายไม่พร้อมก าลังรักษาอยู่ถ้าหายเป็นปกติก็จะลงเล่นฟุตบอล
เหมือนเดิม ขอบคุณครับ 

  

  

นายทวีป หีตนาคราม     ไฟส่องสว่างข้างทาง ซอยพฤหัสและซอยห้วยปลิง1 ช่วยด าเนินการด้วยครับ 

  

นายส าคัญ ภู่ขวัญเมิอง          ไฟส่องสว่างข้างทาง ส่วนส่ีแยกท่าหิน และซอยทุ่งพุทธ 1 ด าเนินการด้วยครับ 

  

นายก อบต.                เรื่องของไฟฟ้าขอให้ส่วนโยธา ด าเนินการในส่วนของซอยทุ่งหนองไหล ขอรวบรวม
บ้านเลขท่ี ท่ีอาศัยอยู่ในซอยนั้น มีหลายหลังท่ียังไม่รวบรวมมาให้ขอให้ด าเนินการกับส่วนโยธาด้วยครับ 

ส่วน เรื่อง ไฟฟ้าซอยช่องไทร 2 ก าลังด าเนินการความข้ันตอนของการไฟฟ้า ส าหรับไฟฟ้าสาธารณะตอนนี้ทาง 
ไฟฟ้าก าหนดมาตรฐานของไฟฟ้า ไว้ชัดเจนการซ่อม ต้องเปล่ียนตามมาตรฐานของไฟฟ้าครับ การเนินการต้อง
ใช้จ่ายสูง ต้องดูมาตรฐานของไฟฟ้าเป็นหลัก 

รองสานนท์ บุญพัตร ์     เรื่องไฟฟ้าซอยช่องไทร 2 ถ้ายื่นหลักฐานไฟฟ้าแล้วให้แจ้งเรื่องท่ีศูนย์ด ารงธรรมครับ 

                                                                                                 /นายมารุต... 
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นายมารุต เรียบร้อย       ในส่วนของผู้รับเหมาท าท่อประปา ไม่ทราบว่าท่อประปาใช้วิธีตัดถนนหรือว่าวิธีไหน
ครับ 

นายมานะ  สว่างศรี       การเดินท่อประปาในกรณีต้องผ่านถนน ตามแบบท่ีเสนอใช้วิธีตัดถนนครับ 

  

ประธานสภาฯ             มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่ หากว่าไม่มี กระผมขอขอบคุณทุกท่านท่ี
สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี ้

                             ขอปิดประชุมครับ 

  

                             ปิดประชุม เวลา 12.00 น. 

  

ลงช่ือ                                ผู้จดบันทึกการประชุม 

(นางวราศรี  ถนอมใจ) 

เลขานุการสภาอบต.ท่าหิน 

                                                                                      

          ลงช่ือ                                 ผู้รับรองรายงานการประชุม 

  

                                                          (นายไตรลาศ  ภู่ขันเงิน) 

                                                   ประธานสภาอบต.ท่าหิน 



คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

  

  

ลงช่ือ                            ประธานคณะกรรมการ        ลงช่ือ                        กรรมการ      

      (นายส าคัญ  ภู่ขวัญเมือง)                                       (นายทวีป   หีตนาคราม)                          

  

  

ลงช่ือ                             กรรมการ                              ลงช่ือ                        กรรมการ/
เลขานุการ 

     (นายฐาปนพงศ์  แสนแก้ว)                                     (นางวราศรี  ถนอมใจ  ) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหิน 

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1  คร้ัง 1 ประจ าปี พ.ศ.2559 

วันที่ 15 เดือน กรกฏาคม  พ.ศ. 2559 

ณ ห้องประชุมชั้น 2 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหิน 

  

เร่ิมประชุม   เวลา 10.00 น. 

  

เมื่อท่ีประชุมพร้อมแล้ว นายไตรลาศ  ภู่ขันเงิน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหิน ได้ตรวจสอบ
รายช่ือสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหินท่ีเข้าร่วมประชุม ครบองค์ประชุม (จ านวน 18 ท่าน) จึงได้
ด าเนินการประชุม ดังต่อไปนี้ 

  

ระเบียบวาระที่ 1       -เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

  

ประธานสภาฯ             แจ้ง 1. การขโมยผลผลิตปาล์มน้ ามันยังมีการขโมยกันอย่างต่อเนื่อง ขอให้ช่วยกัน
ระมัดระวงั และช่วยกันดูแลขอให้เพื่อนสมาชิกช่วยประชาสัมพันธ์ด้วยครับ 

  

ระเบียบวาระที่ 2       -เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ผ่านมา 

  

                             2.1รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหิน สมัยสามัญ สมัยท่ี 
2 ประจ าปี พ.ศ. 2559 วันท่ี 22 เดือน มิถุนายน 2559 

ประธานสภาฯ             สมาชิกท่านใดมีอะไรแก้ไขขอเชิญครับ 



ที่ประชุม               มีมติรับรองเป็นเอกฉันท์ 

 ระเบียบวาระที่ 3      -เร่ืองพิจารณา 

3.1 ขออนุมัติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 

ประธานสภา ฯ           ตามแผนพัฒนา สามปี (พ.ศ.2560 -2562)ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าหิน พ.ศ. 
2548 ซึ่งประกอบด้วยทั้งหมด 4 ส่วนด้วยกัน 

                            ส่วนท่ี 1 บทน า 

1.1   ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี 

1.2   วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 

1.3   ขั้นตอนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 

1.4   ประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 

1.5   สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของ อบต.ท่าหิน 

ส่วนท่ี 2 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีท่ีผ่านมา 

2.1 การสรุปสภาพสถานณ์พัฒนา 

2.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

2.3 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 

ส่วนท่ี 3 การน าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ 

3.1 แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

3.2 บัญชีโครงการพัฒนา และบัญชีประสานโครงการพัฒนา 

บัญชีโครงการพัฒนา (ผ.01) 
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บัญชีประสานโครงการพัฒนา (ผ.02) 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (ผ.03) 

ส่วนท่ี 4 แนวทางการติดตามประเมินผล 

4.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 

4.2 ระเบียบวิธีการในการติดตามและประเมินผล 

4.3เครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผล 

ซึ่งรายละเอียดของแผนพัฒนา สามปี (พ.ศ.2560-2562)ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าหิน ตามเอกสารที่
แนบมาให้ ซึ่งขอให้สมาชิกได้เสนอและแสดงความคิดเห็นเพื่อขออนุมัติ ขอเชิญครับ 

  

ที่ประชุม              มีมติชอบเป็นเอกฉันท์ ร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – 2562)ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าหิน 

  

ประธานสภาฯ             3.2 การแต่งต้ังคณะกรรมการศึกษาขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าหิน เพื่อจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าหิน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามพระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลพ.ศ.2537 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งสภาขององค์การบริหารส่วนต าบลท่า
หินต้องท าการคัดเลือก มี 2 ข้อ คือ 

1.ผู้ทรง คุณวุฒิ ตามท่ีสภาท้องถิ่นเห็นชอบ 

ขอเชิญเพื่อนสมาชิกเสนอได้เลยครับ 

  



นายทวีป หีตนาคราม     ขอเสนอ ท่านสมศักดิ์ ศรัณยวงศ์ เป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามท่ีสภาท้องถิ่น
เห็นชอบ ครับ 

ผู้รับรอง 1.นายส าคัญ  ภู่ขวัญเมือง 

 2.นายช านาญ  แท่นแก้ว 

  

ประธานสภา ฯ            มีสมาชิกท่านใดเสนอท่านอื่นอีกไหมครับ ตกลงในท่ีประชุมท่านสมศักดิ์ ศรัณยวงศ์ 
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิตามท่ีสภาท้องถิ่นเห็นชอบ 

2)หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนท่ีเกี่ยวข้องท่ีสภาท้องถิ่นเห็นชอบ 

  

นายฐาปนพงศ์ แสนแก้ว  ขอเสนอ นายอรรถกาญจน์ อธินิพัฒนกุล เป็นคณะกรรมการเป็นหัวหน้าหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชนท่ีเกี่ยวข้องท่ีสภาท้องถิ่นเห็นชอบ 

ผู้รับรอง 1.นายส ารวย  เชิงช้ัน 

 2.นายวศิลป์  นนทสิงห ์

  

ประธานสภาฯ             มีสมาชิกท่านใดเสนอท่านอื่นอีกไหมครับ ในท่ีประชุมตกลงให้ นายอรรถกาญจน์ 

อธินิพัฒนกุล ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดท่าหิน(ดรุณศึกษา) นะครับ 

  

ประธานสภาฯ             3.3 การอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ต้ังจ่าย
รายการใหม่แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการ
ตู้ควบคุมปั๊มน้ าขนาด 2P 220 V งบประมาณจ านวน 4,950 บาท ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
ท่าหิน ช้ีแจงรายละเอียดด้วยครับ 

                                                                                                /นายก อบต... 



                                                          -3- 

  

นายก อบต.                เนื่องจากทางหน่วยงานไม่ได้ต้ังงบประมาณไว้ จึงต้องมีการโอนงบประมาณจาก 
แผนงานการพาณิชย์ เป็น งานกิจการประปา มีรายการ ตู้ควบคุมปั๊มน้ าขนาด 

 2P 220 V งบประมาณ จ านวน 4,950 บาท ครับ 

  

ประธานสภา ฯ            มีสมาชิกท่านใด เสนอในการจ่ายโอนงบ บ้างมั้ยครับ 

  

ที่ประชุม               มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท ์

  

ระเบียบวาระท่ี 4         เรื่องอื่นๆ 

  

ประธานสภาฯ             มีสมาชิกท่านใดจะเสนออะไรบ้างมั้ยครับ 

  

นายส าคัญ  ภู่ขวัญเมือง   ขอสนับสนุนน้ ามันในการพัฒนา วันแม่ วันท่ี 12 สิงหาคม 2559 เหมือนทุกปีครับ 

  

นายก อบต.                เรื่องน้ ามัน ขอดูตามเหตุผลความจริง ครับให้มารับได้ใน วันท่ี 8 สิงหาคม 2559 

1) ขอแจ้งเรื่องการตัดทุเรียนของเกษตรกรให้ได้คุณภาพก าหนด ค่าเฉล่ีย คือ 

-พันธ์กระดุม น้ าหนักแห้งของเนื้อขั้นต่ า 27 % 

-พันธ์ชะนี น้ าหนักแห้งของเนื้อขั้นต่ า 30 % 



-พันธ์หมอนทอง น้ าหนักแห้งของเนื้อขั้นต่ า 32 % 

ขอแจ้งให้สมาชิกช่วยประชาสัมพันธ์เกษตรกรด้วยครับ 

2) การออกเสียงประชามติของต าบลท่าหิน ขอให้ทุกท่านดูรายละเอียด ก่อนจะไปลงมติ ในวันท่ี 7 สิงหาคม 
2559 

3) ทางอ าเภอสวีจะออกบริการอ าเภอเคล่ือนท่ี ในวันท่ี 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 

ณ  หมู่ท่ี 6 ต าบลท่าหิน อ าเภอสวี จังหวัดชุมพร ส่ิงใดท่ีจะให้องค์การรบริหารส่วนต าบลท่าหิน ช่วยเหลือก็
ขอให้แจ้งความประสงค์และขอความร่วมมือจัดสถานท่ี ในวันท่ี 19 กรกฎาคม 2559 

ประธานสภาฯ             มีสมาชิกท่านใดจะเสนออะไรอีกไหมครับ ถ้าไม่มีขอขอบคุณสมาชิกทุกท่าน 
ครับ          

                             ปิดประชุม เวลา 11.30 น. 

  

ลงช่ือ                                ผู้จดบันทึกการประชุม 

(นางวราศรี  ถนอมใจ) 

เลขานุการสภาอบต.ท่าหิน 

  

          ลงช่ือ                                 ผู้รับรองรายงานการประชุม 

  

                                                          (นายไตรลาศ  ภู่ขันเงิน) 

                                                   ประธานสภาอบต.ท่าหิน 

  

  



คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

ลงช่ือ                            ประธานคณะกรรมการ        ลงช่ือ                        กรรมการ      

      (นายส าคัญ  ภู่ขวัญเมือง)                                       (นายทวีป   หีตนาคราม)                          

  

  

ลงช่ือ                             กรรมการ                              ลงช่ือ                        กรรมการ/
เลขานุการ 

     (นายฐาปนพงศ์  แสนแก้ว)                                     (นางวราศรี  ถนอมใจ  ) 

 


